

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc**

Số: **462**/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày **27** tháng 01 năm 2011

V/v thủ tục bán xăng dầu cho doanh nghiệp
thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu)

Hiện nay có một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và Cục Hải quan địa phương có vướng mắc về việc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bán xăng dầu cho doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp và thủ tục hải quan đối với việc mua bán xăng dầu nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu không quy định nội dung trên. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp khác trong khu chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại-công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ có nhu cầu mua xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để chạy máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mua bán xăng dầu nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bán xăng dầu cho doanh nghiệp thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam như khu chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại - công nghiệp và các khu kinh tế cửa khẩu khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác) thì thủ tục hải quan đối với việc mua bán xăng dầu này được thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất xăng dầu; cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam theo chế độ tạm nhập xăng dầu và bán xăng dầu cho doanh nghiệp thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam theo chế độ tạm xuất xăng dầu.

Tổng cục Hải quan trân trọng đề nghị Quý Bộ sớm có ý kiến về nội dung đề xuất nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp và Cục Hải quan địa phương thống nhất thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
THỦ TƯỚNG**



Ngọc Anh